



สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค

District Agricultural Office Nongkhae



เสาร่องไห้



เสาร่องไห้ เป็นเสามาไม้ใหญ่ ตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าแม่นางตะเคียนในวัดสูง ตำบลเสาร่องไห้ มีประชาชนไปเคารพบูชากันมาก โดยถือกันว่าเป็น เจ้าแม่ สิ่งของที่นำไปบูชาล้วนเป็นของใช้สตรีทั้งสิ้น มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อครั้งสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี ได้มีการประกาศให้หัวเมืองต่าง ๆ คัดเลือกเอาเสามาไม้ที่มีลักษณะงดงามเพื่อจัดเป็นเสาเอก เมืองสระบุรีได้ส่งเสามาไม้ ตะเคียนทอง ขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะงดงามมาก ล่องตามแม่น้ำป่าสัก แต่มาช้าไปเล็กน้อย ได้มีการคัดเลือก ไปแล้ว จึงได้เป็นเสารอง เป็นที่คาดกันว่าถ้าเสาดต้นนี้มาทันต้องได้เป็นเสาเอกอย่างแน่นอน เพราะมีลักษณะใหญ่ และ สวยงามมาก เสาดต้นนี้จึงเสียใจ ลอย ทวนน้ำจาก

กรุงเทพฯ ขึ้นมาและจมอยู่ ตำบลนี้ประมาณ 100 กว่าปี พอตกเวลากลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ จึงได้ให้ ชื่อตำบลนี้ว่า ตำบลเสาร่องไห้ และได้กลายเป็น "อำเภอเสาร่องไห้" ในปัจจุบัน ชาวบ้านได้งมหาขึ้นมาจากน้ำโดยนำ ไปไว้ที่ศาลใน วัดสูงและจัดให้มีงาน สมโภชในวันที่ 23 เมษายน ของทุกปี นอกจากนี้ในศาลเจ้าแม่นางตะเคียนยังมีระฆังหินชิ้นใหญ่ที่ขุดพบ ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดแขวนไว้เพื่อให้สาธุชนเคาะแผ่บุญกุศล

ตำนานเสาร่องไห้

มีตำนานเล่ากันว่า เมื่อครั้งสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี ได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกเสาที่มีรูปร่างลักษณะงดงาม เพื่อจัดเป็นเสาเอก ทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาดต้นหนึ่งที่มีลักษณะงดงามมากล่องลงมาตามลำน้ำ ป่าสัก แต่มาถึงกรุงเทพฯ ช้าไปเล็กน้อย และได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้ว จึงได้เป็นเสารอง ซึ่งถ้าเสาดต้นนี้มาทันเวลาที่ควรได้เป็น เสาเอกอย่างแน่นอน เพราะมีลักษณะใหญ่ และสวยงามมาก ด้วยความยาว 13 เมตร กว้าง 0.75 เมตร เสาดต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยทวนน้ำกลับขึ้นมาจมลง ณ ตำบลแห่งนี้อยู่ประมาณ 100 กว่าปี จนถึงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2501นางเฉลียว จันทร์ประสิทธิ์ ได้ฝันว่า มีหญิงคนหนึ่ง บอกว่าเป็นนางไม้ประจำเสาที่จมน้ำอยู่ให้บอกสามีเอาเสาขึ้นมาจากน้ำด้วยนายเฒ่าผู้เป็นสามีก็ไม่เชื่อ มีคนเล่า ต่อกันมาว่า นางไม้ของเสาดต้นนี้ได้ไปเข้าทรงกับผู้อื่นอีกหลายครั้ง

จนในที่สุดชาวบ้านหลายคนก็ได้ไปร้องขอให้นายเฒ่าเอาเสาดต้นนี้ขึ้นมาให้ได้ตามคำล่ำลือ จนนำมาสู่การนำเอาเสาขึ้นมาจากน้ำ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2501 และในวันนั้นเอง ได้รับคำบอกเล่าจากนายจำลอง ขาววรรณะว่า วันนั้นแดดร้อนจัดมากขณะที่กำลัง นำเสาขึ้นจากน้ำ ท้องฟ้าก็มีครีเม่ไปหมดทันที มีเสียงฟ้าผ่าดังมากเป็นประกายสีเขียวไปทั่ว เสียงฟ้าร้องคำรามทำท่าคล้ายฝนจะตก ทำให้ผู้คนที่มาเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากต่างตื่นตาตื่นใจในวันที่ 23 เมษายน 2501 เป็นวันที่เชิญเสาไปประดิษฐานที่ วัดสูง เวลา 9.00 น. เริ่มพิธีเคลื่อนเสาไปสู่วัดสูง โดยตั้งศาลสูงเพียงตา มีหัวหมูซ้ายขวา บายศรี 3 ชั้นใช้ ด้ายสายสิญจน์ผูกที่เสาแล้วใช้ เชือกผูกแพ ที่รับเสาให้ประชาชนดึง เมื่อได้ฤกษ์ พระสงฆ์ 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา ประชาชนที่อยู่บนฝั่งหน้าที่ว่ากรอเอาเสาให้ ก็ดึงเชือกแพลูกบวบให้เคลื่อน ไปทางทิศตะวันออก มีเรือบรรทุกนาขบวน มีเรือต่างๆร่วมขบวนอีกเป็นจำนวนมาก ใน วันนั้นนี้ นำเสาขึ้น



จากน้ำมีประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากประมาณสามหมื่นคนนับเป็นวันประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาวอำเภอเส้าไห้ที่ ต้องจารึกไว้ต่อมาจึงได้สร้างศาลถาวรขึ้นที่หน้าพระอุโบสถในวัดสูง เป็นศาลกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร มีมุขออกด้านตะวันออก พื้นคอนกรีต มีฐานก่ออิฐสูงรองรับเสาตะเคียน ต่อมาเมื่อวัดสูงได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น จึงได้ตัดแปลงศาลาการเปรียญหลังเดิมเป็นอาคารทรงไทยสวยงาม และอัญเชิญเส้าแม่นางตะเคียนมาประดิษฐานที่ศาลหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2530 มาจนถึงทุกวันนี้

การเดินทางไปเส้าร้องไห้ สระบุรี

จากอำเภอเมืองสระบุรี ถ.พิชัยฯ แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 3041 ผ่านแยกเส้าไห้ไปประมาณ 4.5 กม. ทางเข้าวัดอยู่ด้านซ้าย มีอดีตกับโรงเรียนอนุบาลเส้าไห้ เลี้ยวเข้าไปเล็กน้อยก็ถึงบริเวณวัดรถประจำทาง จากสถานีขนส่งสระบุรี ขึ้นรถโดยสารสายสระบุรี - สุพรรณบุรี ลงรถที่หน้าวัดสูง ค่าโดยสารประมาณ 12 บาท



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 4

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Tel.0-3631-3433

webmaster :: nipon_j@prd.go.th

ติดต่อ :: prsaraburi@prd.go.th